

Certificate of Coverage and Notice to Workers as to Benefit Rights

Người sử dụng lao động được bảo vệ bởi Luật An toàn lao động của Bang North Carolina (Chương 96 của Tuyên bố chung North Carolina) đóng góp một quỹ đặc biệt dành cho việc thanh toán trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Không có khoản tiền nào được giữ lại trong séc của người lao động cho mục đích bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu số giờ làm việc của bạn giảm đáng kể hoặc công việc của bạn bị loại trừ do thiếu công việc bạn có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nếu bạn làm việc ít hơn tương đương với (3) ngày theo lịch trình đầy đủ thông thường trong bất kỳ tuần lương nào vì không có công việc, bạn có thể vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Người sử dụng lao động có thể nộp đơn yêu cầu tự động cho người lao động trong trường hợp thất nghiệp một phần. Người sử dụng lao động chỉ có thể nộp đơn yêu cầu đính kèm cho người lao động một lần trong một năm phúc lợi, và thời gian thất nghiệp một phần mà yêu cầu được nộp không vượt quá sáu tuần liên tiếp. Bạn phải thông báo với người sử dụng lao động về bất kỳ khoản tiền lương nào kiếm được từ mọi nguồn trong suốt tuần trong bảng lương. Các khoản thanh toán trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tiến hành tại Raleigh, North Carolina. Vui lòng đảm bảo rằng người sử dụng lao động có địa chỉ gửi thư chính xác của bạn.

Nếu bạn không được Người sử dụng lao động này tuyển dụng, bạn có thể liên hệ với Bộ phận Thương mại, Khối Giải pháp nhân lực tại địa chỉ www.nccommerce.com/workforce để hỗ trợ bạn trong việc đảm bảo một công việc phù hợp. DWS cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí. Nếu không có sẵn công việc phù hợp bạn có thể nộp đơn yêu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với Khối An Toàn Lao Động tại địa chỉ des.nc.gov, hoặc bằng điện thoại tại số 877-841-9617.

Theo luật, những người lao động thất nghiệp vì những lý do khác hoặc từ chối công việc phù hợp có thể bị từ chối trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hoặc cần nhiều thông tin hơn, liên hệ với Khối An Toàn Lao Động tại địa chỉ được hiển thị ở cuối quảng cáo này.

Trong quá trình tranh chấp lao động [Mục 96-14.7(b)]

Một cá nhân không đủ điều kiện hưởng trợ cấp nếu Khối quyết định việc thất nghiệp một phần hoặc toàn bộ của cá nhân ngày là nguyên nhân của một tranh chấp lao động tại nơi làm việc của bạn hoặc tại bất kỳ địa điểm nào được sở hữu bởi người sử dụng lao động trong phạm vi Bang North Carolina. Khi tranh chấp lao động kết thúc, người lao động đó vẫn tiếp tục không đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian cần thiết hợp lý để tiếp tục hoạt động tại nơi làm việc của người lao động.

Hướng dẫn cho người sử dụng lao động

1. Đăng thông báo này tại cơ sở của bạn ở nơi mà tất cả nhân viên có thể nhìn thấy. Bạn có thể lấy thêm các bản sao trên mạng tại des.nc.gov.
2. Bạn cần thông báo cho người lao động bị ảnh hưởng về thời gian nghỉ phép trước khi bắt đầu.
3. Yêu cầu trợ cấp cho những người lao động kèm theo có thể nộp trực tuyến tại des.nc.gov.

DES rất khuyến khích việc đăng thông tin này.

Để biết thêm chi tiết, Liên hệ:

Bộ phận Thương mại North Carolina
Khối An Toàn Lao Động
Hòm thư 25903
Raleigh, N.C. 27611
Telephone: (919)707-1237
des.nc.gov

